

นานแค่ไหน

คำเชิญสุดท้าย ที่มีในพระคัมภีร์ ในหนังสือ
วิวรณ์ 22:17 "พระวิญญาณและเจ้าสาวตรัสว่า "เชิญ
มาเถิด" และให้ผู้ที่ได้ยินกล่าวว่า "เชิญมาเถิด" และ
ให้ผู้ที่กระหายเข้ามา ผู้ใดมีใจปรารถนา ก็ให้ผู้นั้นมา
รับน้ำแห่งชีวิตโดยไม่ต้องเสียอะไรเลย" ขอเชิญทุก
ท่านรับพระเยซูเป็นเจ้าของชีวิตของท่านตั้งแต่นี้

ถ้าหากท่านขอพระเจ้าให้เข้ามาในจิตใจของ
ท่านแล้ว สิ่งต่อไปที่ท่านต้องทำ คือ ไปนมัสการที่
คริสตจักรที่สอนถูกต้อง ตามหลักแท้จริงที่มีในพระ
คัมภีร์ เข้าเป็นสมาชิกคริสตจักรนั้นแล้วเริ่ม
ทำงานเพื่อพระเจ้า ผมหวังว่า จะได้พบท่านที่
สวรรค์ในอนาคต โรม 10:13 "เพราะว่า ผู้ใดที่จะร้อง
ออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะรอด"

**Hope Tract Ministry**
of Bethel Baptist Church

P.O. BOX 1115 • YORK, SC 29745 • 803-684-1535
WWW.HOPETRACTS.ORG

The Greatest Love Of All (Thai) Tract 421



ทุกคนทั่วโลกอยากได้รับความรัก ความรักมีหลายแบบ เช่น ท่านรักลูกและทำทุกสิ่งเพื่อลูกนั้น รวมทั้งความรักที่มีให้แฟนโดยสุดใจ แต่ความรักยิ่งใหญ่ที่สุด คือความรักของพระเจ้า พระองค์ทรงยอมมอบพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ให้ตายแทนท่าน พระองค์ทรงรักและดูแลท่านอย่างดีมาก ๆ "เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ที่บังเกิดมา เพื่อผู้ใดที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์" ยอห์น 3:16

ผมรู้ว่า พ่อแม่รักผมโดยสุดใจ และจะทำทุกสิ่งเพื่อช่วยผม แต่ความรักของพระเจ้ายิ่งกว่านั้น ไม่มีอะไรเปรียบเทียบได้ เมื่อผมทำผิด พระเจ้ายกโทษให้ฉันได้แม้ว่าผมทำอะไร พระองค์จะทรงให้อภัยท่านด้วย เพียงท่านเชื่อในพระเยซู ว่าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวและทรงรับโทษบาปแทนท่านแล้ว ท่านก็จะรอดจากนรกอย่างแน่นอน เพียงขอพระเยซูเข้ามาในชีวิตของท่าน เป็นองค์จอมเจ้านายในชีวิตท่าน พระคัมภีร์เขียนไว้ว่า "คือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจของท่านว่าพระเจ้าได้ทรงชুবพระองค์ให้ เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด" โรม 10:9

ลองถามใจเราว่า ถ้าเราตายเดี๋ยวนี้ เราจะอยู่ที่สวรรค์หรือนรก พระเจ้ารักมนุษย์ทุกคน การจะเข้าไปในสวรรค์ได้ ท่านต้องขอพระเจ้าให้อภัยความบาปของท่าน พระคัมภีร์เขียนไว้ใน 1 ยอห์น 4:8ว่า "ผู้ที่ไม่รักก็ไม่มีรักพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรัก" อีกครั้งแล้วที่พระเจ้าบอกทุกคนว่า ทรงรักท่านมาก ๆ พจนานุกรมเขียนไว้ว่า

ความรัก คือ "ความชอบอย่างผูกพันพร้อมด้วยชื่นชมยินดี" แต่พระเจ้าพูดถึงความรักไว้ใน 1 โครินธ์ 13:4 ว่า "ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ ความรักไม่อิจฉา ความรักไม่อวดตัว ไม่หยิ่งผยอง" ในพระราชบัญญัติของพระเจ้า พระเจ้าตรัสไว้ในมัทธิว 22:37 ว่า "พระเยซูทรงตอบเขาว่า 'จงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของเจ้า ด้วยสุดจิตสุดใจของเจ้า และด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้า'"

พระเยซูคริสต์ทรงรับโทษบาปของมนุษย์ทุกคนยอมตายบนไม้กางเขนแทนมนุษย์ และฟื้นจากความตายในวันที่สาม "เรื่องซึ่งข้าพเจ้ารับไว้ นั้น ข้าพเจ้าได้ประกาศแก่ท่านทั้งหลายก่อน คือว่าพระคริสต์ได้ทรงวายพระชนม์เพราะบาปของเราทั้งหลาย ตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ และทรงถูกฝังไว้ แล้ววันที่สามพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาใหม่ ตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์นั้น" 1 โครินธ์ 15:3-4 บอกเราว่า เดียวนี้พระเยซูนั่งบนบัลลังก์ของพระองค์ที่พระหัตถ์ขวาของพระเจ้า ทรงรอท่านขอภัยจากบาปของท่านด้วยความเชื่อ และรับพระองค์เป็นพระเจ้าองค์เดียวของท่าน พระเยซูยอมตายแทนท่านและรักท่านมาก พระคัมภีร์เขียนไว้ใน ลูคา 19:10 ว่า "เพราะว่าบุตรมนุษย์ได้มาเพื่อจะแสวงหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปนั้นให้รอด" จากนรก ถ้าหากท่านขอพระเยซูให้เข้าไปจิตใจของท่าน ให้เป็นเจ้าชีวิตของท่านแล้ว ท่านก็เป็นดังผู้ที่หลงหายไปแล้วพระองค์ได้ช่วยให้รอดจากนรก ถ้าหากท่านยังไม่รับพระเยซู ท่านก็เป็นผู้ที่หลงหายไปที่พระเยซูอยากช่วยให้รอดด้วย วันนี้ท่านอยากจะรอดจากนรกหรือเปล่า เราไม่รู้ว่าคุณมีโอกาสที่มีนี้จะมียก